

## เรื่องราวความสำเร็จของครอบครัวจากธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายของ New Holland

การเติบโตของบริษัท สวงนพงษ์แทรกเตอร์มิตรภาพ จำกัด ด้วยจำนวน 10 สาขา ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้มอบประโยชน์ให้กับเกษตรกรและครอบครัวในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2018

คุณบุญช่วย สวงนพงษ์ ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการเปิดบริษัทสาขาแรกของเขาในฐานะธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 36 ปีที่แล้วนั้น ได้การเติบโตจนกลายเป็นเจ้าของและตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาที่มีพนักงานประมาณกว่า 100 คนในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2018 นี้บริษัทได้เฉลิมฉลองการเปิดสาขาแห่งที่ 10 ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีสาขาแห่งอื่นๆ ตั้งอยู่ในอำเภอพระทองคำ อำเภอหนองแก และตำบลลาดแค อำเภอโนนสูงของจังหวัดนครราชสีมา อำเภอนางรองและอำเภอกุเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองพลและอำเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่น

เรื่องราวแห่งความสำเร็จของบริษัท สวงนพงษ์แทรกเตอร์มิตรภาพ จำกัด เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยการเปิดร้านค้าเล็กๆ เพื่อให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรการเกษตร ในตอนนั้น คุณบุญช่วยเป็นเพียงช่างเทคนิคที่อุทิศตัวเพื่อการยกระดับของครอบครัวของเขาและการพัฒนาธุรกิจของเขาเองขึ้นมา เมื่อเขาสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น เขามีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ 'รถแทรกเตอร์สีน้ำเงิน' ของ Ford และต่อมากลายเป็น New Holland มากขึ้นเช่นกัน ในช่วง 3 ทศวรรษนั้น คุณบุญช่วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกลักษณะของอุปกรณ์การเกษตรและปัจจุบันเขามีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเครื่องจักร นั้นหมายความว่าเขามีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของเกษตรกร

คุณบุญช่วยกล่าวว่า: "สมาชิกในครอบครัวของผมรู้สึกภาคภูมิใจในการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมและบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา เราเป็นครอบครัวของ New Holland ผู้คนที่ทำงานหนัก มีความจริงใจ และเชื่อถือได้ ลูกค้าของเราทราบดีและไว้วางใจในคำแนะนำทางเทคนิคของเราเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร"

New Holland ทำให้คุณบุญช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจครอบครัวของเขาในยุคแรกจนกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของ New Holland ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย ในฐานะบิดาและสามีที่น่าภาคภูมิใจ คุณบุญช่วยคาดหวังว่าบุตรหลายของเขาจะเดินตามเส้นทางธุรกิจของเขาในอนาคต ภรรยาของเขา คุณสาคร สวงนพงษ์ คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ให้แรงบันดาลใจแก่เขาในระหว่างการเดินทางของธุรกิจ และช่วยเหลือในการบริหารจัดการสาขาหลายแห่งที่กำลังเติบโต

คุณบุญช่วยบอกว่า "การดำเนินธุรกิจของตัวเองนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า" และ "การทำงานร่วมกันมักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ แม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในทำนองเดียวกัน New Holland ให้ความเอาใจใส่ดูแลตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าของเรา เราให้ความใส่ใจซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างมีความสำคัญมากที่สุดต่อกันและกัน นี่คือการเติบโตของธุรกิจและการประสบความสำเร็จของครอบครัวของเรา"

ความสำเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้คนในท้องถิ่นจำนวนมากได้รับประโยชน์เช่นกัน คุณบุญช่วยกล่าวว่า: "เรามีความยินดีในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ สิ่งที่เราต้องการที่จะสนับสนุนไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนทั้งหมดด้วย เราได้ดำเนินการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพสาธารณะขึ้นมา 2 แห่งและวัดอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา การดำเนินการเหล่านี้เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อสุขภาพของเกษตรกรและครอบครัวของพวกเขาเพื่อคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม"

บริษัท สวงพวงษ์แทรกเตอร์มิตรภาพ จำกัดในปัจจุบันนำเสนอรถแทรกเตอร์ New Holland รวมไปถึงรถทำฟ่อนฟางแบบม้วนกลม BR และอุปกรณ์เก็บเกี่ยวรถเกี่ยวนาแบบฟันโยก 5 ชุดรุ่น TC5.30 ซึ่งมีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำสุดในขณะที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับเดียวกัน รถแทรกเตอร์ประกอบด้วยรุ่น TC48R (47 แรงม้า) ที่ใช้งานง่ายสามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในการเกษตรที่แตกต่างกันไป รุ่น TT4 ซีรีส์ (55 ถึง 90 แรงม้า) ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาวะที่หนักหน่วง ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย รุ่น TD5 ซีรีส์ (98 ถึง 110 แรงม้า) รุ่นยอดนิยมที่ให้ความเอนกประสงค์ รุ่น TS6 ซีรีส์ (124 ถึง 139 แรงม้า) ให้ความทนทานและสะดวกสบายในราคาที่จับจ่ายได้ รุ่น 10 ซีรีส์ (80 ถึง 105 แรงม้า) ให้กำลังและการประหยัดพลังงาน และรุ่น T6050 ซีรีส์ (127 แรงม้า) และ T7060 (213 แรงม้า) ให้อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีที่สุดในตลาด

บริษัท สวงพวงษ์แทรกเตอร์มิตรภาพ จำกัด ดำเนินการเหมือนกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ทั้งหมดของ New Holland ในประเทศไทยด้วยการให้บริการสนับสนุนแก่เกษตรกรไทยผ่านแพ็คเกจการผ่อนชำระที่ยอมรับได้ และยืดหยุ่นผ่าน CNH Industrial ประเทศไทย พร้อมกับบริการทางการเงินของ G-Capital นอกจากนี้เรายังให้การฝึกอบรม คำแนะนำทางเทคนิค และการสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาที่ต้องการแก่เกษตรกร ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของพวกเขามาก เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและเวลาที่เครื่องจักรหยุดโดยไม่คาดหมายด้วย

[จบ]

ชื่อเสียงของ **New Holland Agriculture** ลั่งสมมาจากความสำเร็จของลูกค้าของเรา ผู้ผลิตพืชผลมีค่า เกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์ ผู้รับเหมา เจ้าของไร่ไถ่ หรือผู้ทำงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ลูกค้าของเราสามารถให้ความไว้วางใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและบริการของเรา สายผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เสริมด้วยบริการแพ็คเกจการผ่อนชำระทางการเงินที่ปรับเหมาะสมควรกับลูกค้าจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคการเกษตรของเรา เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายระดับมืออาชีพประสบการณ์สูงทั่วโลกและความมุ่งมั่นของ **New Holland** ในความเป็นเลิศรับประกันว่าลูกค้าของเราทั้งหมดจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **New Holland** โปรดเยี่ยมชมที่ [www.newholland.com](http://www.newholland.com)

**New Holland Agriculture** เป็นแบรนด์หนึ่งของ **CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)** ผู้นำระดับโลกในภาคสินค้าทุนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถานที่ตั้งครอบคลุมทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **CNH Industrial** โปรดเยี่ยมชมทางออนไลน์ได้ที่ [www.cnhindustrial.com](http://www.cnhindustrial.com)

ผู้ติดต่อสำหรับสื่อ:

Bheerati Ongsuragz

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย New Holland Agriculture

อีเมล: [bheerati.ongsuragz@cnhind.com](mailto:bheerati.ongsuragz@cnhind.com)

โทรศัพท์: +66 65 518 7603

Francesca Mazza

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีเมล: [francesca.mazza@cnhind.com](mailto:francesca.mazza@cnhind.com)

โทรศัพท์: +44 (0)7841568487